



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, thebankokinsight 77kaoded)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 18 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 150 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 38 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 104 ราย และจากต่างประเทศ 8 ราย (แอฟริกาใต้ 2 ราย บราซิล 2 ราย ปากีสถาน บังคลาเทศ สาธารณรัฐยูกันดา และไนจีเรีย ประเทศละ 1 ราย) ผู้ป่วยสะสม 25,111 ราย เสียชีวิตคงที่ 82 ราย

-**นครปฐม** พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย ยอดสะสม 101 ราย เป็นคนไทย 98 ราย ต่างชาติ 3 ราย

-**พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย โดย 4 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 46 ซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักสดที่ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี

-**กรุงเทพฯ** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ตลอดสัปดาห์ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

-**ปทุมธานี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 ราย ลดลงจากเมื่อวานนี้ที่มีจำนวน 82 ราย

-**สมุทรปราการ** ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมา 2 วัน

-**ระยอง จันทบุรี นนทบุรี** ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมา 4 วัน

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ระบุ ผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก ขึ้นอยู่กับคกก.วัคซีนแห่งชาติ และวัคซีนต้องผ่านการรับรองของ อย. ขอให้เชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัย ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีใครแทรกแซงได้ ส่วนการแพร่ระบาดที่ จ.ปทุมธานี ตรวจพบเป็นกลุ่มก้อนขณะนี้ควบคุมให้ไม่กระจายออกนอกพื้นที่แล้ว และรพ.สนามมีเตียงรองรับเพียงพอ แต่บางตลาดต้องใช้มาตรการบีบเบิ้ลแอนซิล ขอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาประเมินพื้นที่และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ รวดเร็วยิ่งที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, thailandplus, thaipbs, mcot

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการดูแลผู้สูงอายุช่วงการระบาดของ COVID-19 ยึดหลัก 5 อ.ดังนี้ 1.อาหาร ต้องสะอาดปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลียงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 4.เอนกายพักผ่อน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชม./วัน 5.ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ก่อนจับหน้ากากอนามัยหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อที่ติดมากับมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการทำ Big Cleaning เช่น การล้างตลาด หรือล้างถนนทางเดิน เพื่อฆ่าเชื้อโควิด 19 ขอให้ถือโอกาสกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กันไปด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100)

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุ พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตติดต่อ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม จอมทอง บางแค และภาษีเจริญ แต่อาจปรับเปลี่ยนได้หากสถานการณ์เปลี่ยน นอกจากนี้ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าฯ เป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่และอำนาจกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนในพื้นที่ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์

-บ.การบินไทย ระบุ สร. มอบภารกิจขนส่งวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 2 แสนโดส จาก บ.ซิโนแวค ประเทศจีน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้างออกเดินทางจากจีน 24 ก.พ. เวลา 06.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.05 น. ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการขนส่งวัคซีนล็อตต่อไปเพื่อคนไทย รวมทั้งการร่วมสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ภาค ข ในวันที่ 21 ก.พ. โดย

1.สวมหน้ากากตลอดเวลา 2.ต้องติดตั้งแอปฯ หมอชนะ ควบคู่กับการใช้แอปฯ ไทยชนะ 3.ระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน หรือรถไฟ จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาการเดินทาง 4.งดพฤติกรรมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ 5.ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าบริเวณพื้นที่ศูนย์สอบ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.รมว.สธ.ตบกลับประเด็นวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, mcot, nationtv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ตอบกรณี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุ การมีวัคซีนที่ผลิตจากที่เดียวอาจไม่เพียงพอ รมว.สธ.และนายกฯ ไม่กระจายความเสี่ยงรับวัคซีนจากหลายบริษัท ว่า สธ.และทีมแพทย์ได้พูดคุยชี้แจงตามเหตุและผลที่ควรจะเป็นไปแล้ว และหากประเทศไทยไม่เจอสถานการณ์ที่สมุทรสาครก็จะได้รับวัคซีนเร็วขึ้น แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวก็ต้องปรับเวลาในการรับวัคซีนใหม่ ไม่ได้ล่าช้าจนเกินไป

2.แพทย์ไทยเสียชีวิตจากโควิด 19 รายแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, โปสต์ทูเดย์, ผจก., thailandplus, workpointtoday, mcot, TNN, thebangkokinsight, thestandard, INN) ทวีตช่อง 3, 5, 9, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ นพ.ปัญญา หาญภิธานย์ หลังให้การรักษาผู้ป่วยที่คลินิก และติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์โตะแซร์ จ.มหาสารคาม กรณีนี้เป็นสาเหตุที่บุคลากรสาธารณสุขควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ก่อน เพราะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องสัมผัสผู้ติดเชื้อจึงเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้แพทย์ที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องป้องกันตัวเองเข้มงวด

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวนพ.ปัญญา ซึ่งเคยรับราชการเป็นอายุรแพทย์ รพ.มหาสารคาม หลังเกษียณยังคงดูแลรักษาประชาชนและทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเมื่อป่วยขอให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ที่สำคัญเมื่อไปรับการรักษาขอให้แจ้งความเสี่ยงของตนเอง อย่าปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, mcot, TNN, sanook, js100)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวนพ.ปัญญา ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นบทเรียนแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการเพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนเอง สำหรับประชาชน ขอให้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 36 ราย ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล เสียชีวิต 1 ราย

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา ระบุ จากการสอบสวนโรคกรณีนพ.ปัญญา พบว่ามีโรคประจำตัวทั้งหมด 6 โรค ซึ่งรวมถึงโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ภาวะเบาหวาน ภาวะไตเสื่อม ภาวะความดันโลหิตสูง สาเหตุมาจากให้การรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 3 ราย จากคลัสเตอร์โตะแซร์ ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 3 รายไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด เมื่อรู้แล้ว นพ.ปัญญาได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อ 29 ม.ค. ผลไม่พบเชื้อ แต่มีอาการไข้เล็กน้อย ตรวจหาเชื้อซ้ำ 1 ก.พ. พบติดเชื้อจึงรับการรักษาในรพ. 2 ก.พ. อาการไม่ดีขึ้น ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

3. จุฬาเตรียมทดสอบวัคซีนโควิดในมนุษย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, js100, isaranews, newtv, thaipbs, nationtv) ทวีตช่อง 3, 5, 9, TNN

-นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 เตรียมทดสอบในอาสาสมัครปลายเดือน เม.ย. หรือต้นเดือน พ.ค. หลังทดสอบในลิงเมื่อปีที่แล้วสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า โครงการวัคซีน ChulaCov19 ถือเป็นความหวังของประเทศ ที่ผ่านมามีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาประสบความสำเร็จโดยเร็ว เพิ่มความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทยและลดการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศ โดยระหว่างที่รอการพัฒนา สธ.ได้จัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อประชากร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, matichonweekly, newtv, thaigov, js100, bangkokbiznews, businesstoday)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนโควิดที่จะทดสอบในมนุษย์ได้ใน 1 ปี ถือว่าพัฒนาเร็วมาก ซึ่งบชฯ ที่รัฐบาลจัดสรรผ่านสถาบันวัคซีนฯ 3 พันล้านบาท ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และรูปแบบที่จุฬาฯ ทำไม่ต่างกับวัคซีน mRNA ที่มีคนทำได้ผลหวังว่า ChulaCov19 จะดีกว่าวัคซีนที่ออกมาอื่นๆ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ตรงกับที่กลายพันธุ์ไปได้

-ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า วัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดโรค จากการทดลองพบว่าป้องกันโควิด 19 ได้ สามารถเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิปกติ 2-8 องศา ได้อย่างน้อย 1 เดือน ในอนาคตเตรียมพัฒนารุ่น 2 เพื่อทดสอบในหนูทดลอง รองรับเชื้อตัววัคซีนในอนาคต

4.ข้อเสนอการปรับระดับพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติ, โปสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, isaranews, acnews, INN, efinancethai, thaipbs, js100, TNN, mcot, matichonweekly)

ประเด็นข่าว

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า คณะกรรมการชุดเฉพาะกิจการผ่อนคลายเป็นมาตรการมีข้อเสนอการปรับระดับสีของพื้นที่ คือ 1. พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) จาก 35 จังหวัด เพิ่มเป็น 54 จังหวัด 2. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 17 จังหวัด เหลือ 14 จังหวัด 3. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 20 จังหวัด เหลือ 8 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี 4. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร จะเสนอศบค.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่ 22 ก.พ. ต่อไป

5.คลัสเตอร์ จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, js100, TNN, mcot

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงถึงกรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน จ.ปทุมธานี ว่า หลังพบผู้ติดเชื้อจากตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ และตลาดรังสิต สธ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนรอบตลาดทั้ง 3 แห่ง ซึ่งอาจทำให้ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่เชื่อว่าในระยะถัดไปจะเริ่มลดลง ล่าสุด ตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วประมาณ 4,000 ตัวอย่าง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 437 ราย มีการแพร่ไปจังหวัดอื่นๆ อีก 9 จังหวัด คือ นครนายก กรุงเทพฯ เพชรบุรี สมุทรปราการ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครราชสีมา และนนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี มีแนวโน้มดีขึ้น จากการตรวจเชิงรุกผู้เกี่ยวข้อง 400 คนแรก พบการติดเชื้อ 10% และเมื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มคนลำดับที่ 1,400-1,700 พบการติดเชื้อลดลง 5-9 % แต่ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนวางใจ

6.WHO ยังไม่พบหลักฐานโควิดหลุดจากห้องแล็บ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, one31

-ทีมนักวิจัยของ WHO ที่ลงพื้นที่สำรวจเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เพื่อสอบสวนหาต้นตอของโรคโควิด 19 แถลงความคืบหน้าว่า ได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้ น้อยมาก ๆ ที่เชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีต้นตอมาจากห้องแล็บในเมืองอู่ฮั่น คาดเชื้อไวรัสเริ่มต้นจากค้างคาว แพร่ระบาดมาสู่สัตว์ชนิดอื่น ๆ ก่อนระบาดสู่มนุษย์

7.ท้องที่เกี่ยวเกี่ยขอให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, one31

-องค์กรท้องที่เกี่ยว จ.ภูเก็ต ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้เอกชนและท้องถิ่นเกิดสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ได้เองโดยเร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของภูเก็ต หลังพบคนภูเก็ตกำลังมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศ

8.ความคืบหน้าผู้ป่วยโควิดกลายเป็นผู้จากแอฟริกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์ mcot

-รมว.สธ. ระบุ อย่างกังวลกรณีโควิดกลายเป็นผู้จากแอฟริกา เพราะผู้เดินทางเข้าประเทศตามระบบจะเข้าสู่สถานกักโรคและไม่มีการแพร่เชื้อไปยังชุมชน ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เป็น 21 วัน อยู่ระหว่างการหารือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

-ผอ.รพ.จุฬาฯ เผย อาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกา 3 คน อาการดีขึ้น ให้การรักษาเหมือนกับผู้ป่วยโควิดทั่วไป ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาอีก 2 คนที่รักษาที่รพ.จุฬาฯ อาการดีขึ้นแล้วเช่นกัน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เบื้องต้นมาจากแอฟริกาเหมือนกันแต่ต้องดูว่ามาจากพื้นที่ตลาดค้าพลอยหรือไม่

9.แม่สอดพบเจ้าของร้านหมูกระทะติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จนท.ชุดตรวจเชิงรุกโควิด 19 จาก รพ.แม่สอด และทีมสอบสวนโรคติดต่อ สสอ.แม่สอด จ.ตาก เร่งลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา บ้านแม่กุหลาบ หลังมีรายงานพบหญิงไทย อายุ 40 ปี เจ้าของร้านหมูกระทะในหมู่บ้านติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่ทราบว่าเป็นคนมาจากแหล่งใด จนท.ได้นำตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทย และแรงงานเมียนมาที่ทำงานในร้านหมูกระทะดังกล่าว รวมถึงกลุ่มญาติผู้ป่วยกว่า 50 ราย ตรวจหาเชื้อโควิด อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, js100, xinhua, worldmeters, thestandard)

-อินเดีย จะตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาจากสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และบราซิล เพื่อควบคุมโควิดสายพันธุ์ใหม่...
ออสเตรเลีย เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิดสัปดาห์หน้าให้ผู้สูงวัย... **อังกฤษ** ประกาศจะเป็นประเทศแรกที่ทดลองนำเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายคน มุ่งศึกษาปฏิกิริยาตอบสนอง หากหน่วยงานด้านจริยธรรมการทดลองทางคลินิกเห็นชอบ... **เม็กซิโก** เตรียมเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงวัคซีนโควิดอย่างไม่เท่าเทียมทั่วโลกต่อ UN ขณะที่ รมว.กลาโหมมีผลตรวจโควิดเป็นบวก เข้ากักตัวภายใต้การดูแลของแพทย์แล้ว... **โคลอมเบีย** เริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้พยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยหนักเป็นกลุ่มแรก... **ฮังการี** รับมอบวัคซีน บ. ซิโนฟาร์ม จากจีน เป็นชาติแรกในยุโรป... **สวีเดน** พบเชื้อโควิดชนิดกลายเป็นผู้ในเทศมณฑล 20 แห่งจาก 21 แห่งทั่วประเทศ... **อิสราเอล** งานวิจัยพบก๊าซไอโซนความเข้มข้นต่ำสามารถฆ่าเชื้อโควิดที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวต่าง ๆ ได้... **ฮ่องกง** อนุมัติใช้วัคซีน บ.ซิโนแวค ในกรณีฉุกเฉิน... **อินโดนีเซีย** ดำเนินการฉีดวัคซีนระยะที่ 2 จำนวน 38.5 ล้านคน ครอบคลุมประชากรหลายสาขาอาชีพ พร้อมเตรียมมาตรการบังคับให้ผู้เข้าเกณฑ์ต้องฉีดวัคซีน หากปฏิเสธอาจถูกลงโทษ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 110,809,192 ราย ผู้เสียชีวิต 2,450,818 ราย รักษาหาย 85,744,007 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชง-กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยฯ กับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนา 2 ตำรับยา กัญชาทางการแพทย์ คือ น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ จากสายพันธุ์กัญชาในประเทศที่มีสาร THC สูง และน้ำมันกัญชาตำรับการุณโอสถ จากสายพันธุ์กัญชาที่มีสาร CBD สูง ทั้งสองตำรับนี้ได้รับอนุญาตจากคกก.ยาเสพติดให้โทษ ตั้งแต่ปี 2563 ให้แพทย์ใช้ได้ในการมีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น ใช้ในผู้ป่วยระยะประคับประคอง ที่มีอาการอาการปวดประสาท ลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ลดอาการชักเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก ลดรอยโรคและลดการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวในการลงนาม MOU เรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนว่า กรมฯ ได้ผลิตตำรับยา กัญชาทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ พัฒนามาจากสายพันธุ์กัญชาในประเทศที่มีสาร THC สูง และน้ำมันกัญชาตำรับการุณโอสถ พัฒนามาจากสายพันธุ์กัญชาที่มีสาร CBD สูง ทั้ง 2 ตำรับรพ.ทั่วประเทศมีความต้องการใช้จำนวนมาก จากการสำรวจพบว่า จะต้องใช้ช่อดอกกัญชาแห้งไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000 กิโลกรัม และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมฯ จึงต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร หรือ กบอ. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกพืชกัญชงและกัญชา ภายใต้การกำกับของ อย. และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เล็งทางด้านวิชาการ โดยแนวปฏิบัติประกอบด้วย 1.การนำเข้าเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เร่งประกาศให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 2.การขออนุญาตปลูก เป็นของ อย. 3.การทดสอบคุณภาพของกัญชาและกัญชง ผู้ปลูกและผู้ซื้อสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นได้เอง 4.การซื้อขายกัญชาและกัญชง เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูก รวมถึงการจัดตั้งตลาดกลางที่มีการกำหนดมาตรฐานสินค้า การกำหนดราคากลาง

-นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันได้เร่งวิจัยพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ที่เหมาะสม โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกับม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในระยะต่อไป โดยการรับรองพันธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์อิสระ 01 เมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.(พิเศษ) นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยฯ ขณะนี้สามารถให้สารสกัด CBD หรือ THC ในปริมาณที่น่าพอใจ พร้อมแจกจ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่มี MOU กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้ตั้งงบประมาณ 100 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลองและการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเป็นที่เล็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวถึงงาน "ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ" ที่จะจัดในวันที่ 22 ก.พ. ว่า เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อให้อาหารและรับปรึกษาการประกอบธุรกิจจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดย รมว.สธ. จะมาเป็นประธานในงาน เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัด สธ. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ประสาน บูรณาการให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพแก่ประชาชนคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์

-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า มอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ กบอ.การเภสัชกรรม เพื่อนำพืชมาปลูกทดแทนยาสูบ เช่น กัญชง กระเทียม กัญชา โดยรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนขอปลูกเพื่อส่งให้องค์การเภสัชกรรมนำไปผลิตยารักษาโรค นอกจากนี้ ขอให้หารือกับบริษัท บุหรือนอกเกี่ยวกับพืชที่มีศักยภาพดูแลรักษาปลอดจากการสูบบุหรี่ เพื่อนำสารบำรุงปอดใส่ในมวนบุหรี่

รณรงค์เด็กกินอาหารตามวัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, ChiangmaiNews, thailandplus

-นพ.สุรารักษ์ วัฒนาธิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี” เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย ดังนี้ 1.เด็กทารกแรกเกิด – 6 เดือน ให้กินนมแม่อย่างเดียว 2.ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรได้รับนมแม่ อาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ โดยมีปริมาณและความหนาของอาหารเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยให้กินอาหารบดละเอียด วันละ 1 มื้อ เป็นมื้อเช้า ควบคู่กับนมแม่ 3.ทารกอายุ 7 เดือน ให้กินอาหารบดหยาบวันละ 2 มื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 4.ทารกอายุ 8 เดือน เพิ่มความหนาของอาหาร โดยสับละเอียด กินอาหารวันละ 2 มื้อหลัก เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 5.ทารกอายุ 9-11 เดือน เพิ่มความหนาของอาหารโดยหั่นชิ้นเล็ก เพื่อฝึกการเคี้ยว กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 6.เด็กอายุ 1-3 ปี ต้องการพลังงานและสารอาหารเสริมสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กระดูก ฟัน กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ต้องกินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ และ 7.เด็กอายุ 4-5 ปี สามารถกินอาหารเอง กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

ประเด็นข่าว

แนะเลี้ยงดื่มน้ำบาดาลโซดา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, mcot, one31, thaipbs

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนให้เลี้ยงดื่มน้ำบาดาลโซดาจากแหล่งน้ำดิบมาใช้อุปโภค บริโภคโดยตรง เนื่องจากมีค่าฟลูออไรด์และเหล็กสูงเกินกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ควรใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อนเพื่อความมั่นใจและปลอดภัย

เสริมศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ลงนามข้อตกลงกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย จัดทำโครงการเสริมศักยภาพของระบบบริการสุขภาพจิต ตั้งเป้า “สังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในระบบสาธารณสุขในการเยียวยาผลกระทบด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพบนระบบดิจิทัล สนับสนุน HOPE Task Force ให้เชื่อมโยงกับชุมชนออนไลน์ เพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

-ประเด็นการฆ่าตัวตายยุคโควิด 19 ยังไม่ได้สรุปตัวเลขชัดเจน แต่ในอนาคตต้องมีมาตรการตั้งรับสถานการณ์ฆ่าตัวตายเร่งด่วนเพราะแนวโน้มมีโอกาสสูงขึ้นแน่ สาเหตุการฆ่าตัวตายดูผิวเผินมักถูกมองว่าภาครัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาไม่ทั่วถึงทันท่วงที แต่ความจริงในช่วง 5-10 ปีนี้ มีสถิติราว 4,000-5,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 10 รายต่อวันมาตลอด ในปี 2563-2564 อาจมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงกว่าปี 2562 แต่จะเกิดจากสาเหตุใด คงต้องรอผลสรุปแถลงการณ์ประจำปีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจเป็นกลุ่มที่ต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะมีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย

จับถั่งหอยมือสอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาชัย ผบก.ปคบ. พร้อมชุดสืบสวน ตรวจค้นโกดังใน ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี หลังมีผู้ร้องเรียนว่านำถั่งหอยมาใช้แล้วมาหลอกขายในราคาถูก พบนางวนิดา ศรีจำปา อายุ 53 ปี ผู้ดูแลโกดัง ให้การว่า นายณัฐจักรพันธุ์ มงคลสุธีญ รองผอ.ฝ่ายขาย บริษัทประกันชีวิตชื่อดังว่าจ้างให้เช่าโกดังเพื่อนำถั่งหอยมาเก็บไว้คัดแยกทำความสะอาด आयัดของกลางเป็นถั่งหอยที่ใช้แล้วหลายกระสอบ และถั่งหอยที่กำลังทำความสะอาดเพื่อรอบรรจุประมาณ 37 ตัน มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท